

HARN Engineering Solutions Pcl.

Q2/2017 Opportunity Day : September 11, 2017

“หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์” เติบโตโดดเด่น คาดผลประกอบการรวมปี 2560 สูงเกินกว่า 1,300 ล้านบาท หลังการควบรวมกิจการทั้งหมดของบริษัท ช่วยผลักดันรายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมที่ยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

HARN เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นทางระบบวิศวกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญในสายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง (2) ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล (3) ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และ (4) ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล ภายหลังจากเข้าควบรวมกิจการกับบริษัท Chillmatch Co.,Ltd. (ผู้นำทางด้านงานขายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น เชี่ยวชาญการออกแบบ และให้คำปรึกษาในระบบทำความเย็น) และบริษัท Q II S Co., Ltd. (ผู้นำด้านระบบการพิมพ์วันเดียนปีที่ผลิต/ หมอดายทุกประเภท เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลและ 3D Printing ตลอดจนคุณภาพการให้บริการที่ดีเยี่ยม) ส่งผลให้ธุรกิจมีความหลากหลายมากขึ้น การขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตก็สามารถมีสินค้าที่หลากหลายก้าวไปพร้อมกันได้ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจเดียว ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

โครงสร้างรายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ใน 4 หน่วยธุรกิจ บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงสูงสุดอยู่ที่ 45.38% รองลงมาคือ ธุรกิจระบบทำความเย็นอยู่ที่ 23.49% ขณะที่ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัลเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 23.27% ส่วนที่เหลืออีก 6.56% เป็นรายได้จากธุรกิจระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล และอีก 1.30% จากรายได้อื่นๆ ผลประกอบการรวม 6 เดือน มีรายได้ 621.1 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น 173.3 ล้านบาท กำไรสุทธิ 57.11 ล้านบาท

บริษัทฯ มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตเป็นผู้นำโซลูชั่นที่ยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ ปี 2560 ดังนี้ (1) มุ่งหวังการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิ (2) สร้างแบรนด์และสินค้าของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำด้านสินค้านวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) สร้างผู้นำและผู้บริหารระดับกลางให้เพียงพอต่อการสืบทอดตำแหน่ง (4) พัฒนา Solution และบริการให้ครบวงจร (5) รักษาสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้พร้อมต่อการขยายธุรกิจ (6) สร้างองค์ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (7) ใช้เทคโนโลยี IT และการจัดการที่ทันสมัย

ส่วนของโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต หลายหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ เป็นระบบวิศวกรรมที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย อาทิ ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิง, การติดฉลากวันหมดอายุ รวมถึงภาครัฐมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น EEC, ระบบรถไฟฟ้า และสนามบิน เป็นต้น ยังรวมถึงธุรกิจจำหน่ายที่มีความจำเป็นต้องใช้สินค้าของบริษัทฯ เพื่อขยายการเติบโต ทั้งธุรกิจอาหาร การเกษตร และคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้ยังมีโอกาสขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตอีกด้วย

HARN ยังคงพัฒนาไม่หยุดนิ่ง สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านการพิมพ์สามมิติ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ด้านเครื่องทำความเย็นด้วยสารทำความเย็นธรรมชาติ และด้านการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร HARN จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ดังพันธะสัญญาด้านความยั่งยืนที่ว่า “Quality Living through Sustainable Engineering”

ดาวน์โหลดเอกสารและภาพประกอบได้ที่ : <https://goo.gl/mxwrov>